

Số: /TB - UBND

Lâm Thao, ngày 02 tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO

Đánh giá, xếp loại hoạt động của Trang thông tin điện tử và hệ thống Đài truyền thanh các xã, thị trấn tháng 7 năm 2023

Căn cứ kết quả thực hiện hoạt động của Cổng thông tin điện tử huyện, Trang thông tin điện tử; hệ thống truyền thanh cơ sở của các xã, thị trấn; UBND huyện thông báo kết quả đánh giá, xếp loại hoạt động của Trang thông tin điện tử và Đài truyền thanh cấp xã, thị trấn tháng 7 năm 2023 như sau:

1. Đối với Trang thông tin điện tử

Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông huyện; các Phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn tham gia ý bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và tham gia góp ý đối với một số nội dung mới bổ sung trong dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP; ban hành văn bản yêu cầu rà soát, kiểm định và báo cáo thực trạng chất lượng công trình các tháp truyền thông trên địa bàn huyện.

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp với Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông huyện tiếp tục hướng dẫn kỹ năng vận hành, quản trị, cập nhật thông tin cho Ban Quản trị Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn. Đồng thời, thường xuyên đôn đốc các đơn vị cập nhật thông tin theo các quy định của Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng và quy chế hoạt động của Trang TTĐT của từng địa phương; theo dõi, hướng dẫn khắc phục những tồn tại hạn chế trong quá trình vận hành hệ thống truyền thanh thông minh, trang thông tin điện tử cấp xã.

Kết quả: UBND các xã, thị trấn đã khắc phục những tồn tại, hạn chế và thực hiện tốt việc cập nhật tin hoạt động của địa phương; chất lượng tin bài, thao tác xử lý nội dung, hình ảnh trên trang được bảo đảm; một số địa phương tiếp tục sản xuất, đăng tải được khối lượng lớn tin bài gồm các xã: *Xuân Huy, Tiên Kiên và thị trấn Lâm Thao*); một số đơn vị đã khắc phục những hạn chế có lượng truy cập và lượng tin bài tăng so với các tháng trước như: thị trấn Hùng Sơn, xã Xuân Huy qua đó góp phần tuyên truyền các hoạt động của địa phương đến các tầng lớp nhân dân trong địa bàn và ngoài địa bàn. Công tác tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, đảng viên biết, truy cập, đọc, tìm hiểu các nội dung trên Trang TTĐT tiếp tục

được quan tâm chỉ đạo, một số đơn vị có số lượng truy cập cao so với tháng trước (*các xã: Xuân Huy, Tiên Kiên, thị trấn Hùng Sơn*).

Một số đơn vị số lượng truy cập Trang TTĐT các kỳ còn thấp (*các xã: Thạch Sơn, Vĩnh Lại...*).

(Chi tiết đánh giá các nội dung và xếp loại thứ tự theo biểu B1 gửi kèm)

2. Đài truyền thanh cơ sở

Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông huyện; UBND các xã, thị trấn thực hiện rà soát, báo cáo tình hình đầu tư, hoạt động của Đài truyền thanh thông minh CNTT- VT cấp cơ sở; đồng thời UBND huyện đã ban hành Văn bản đề nghị Công ty Viettel Phú Thọ khắc phục hạn chế và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Đài CNTT- VT.

Về tình hình hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở (tính đến ngày 31/7/2023) có 148 cụm loa hoạt động tốt; 52 cụm loa hỏng không hoạt động (trong đó: 28 cụm loa hỏng đang được sửa chữa và 24 cụm loa hỏng chưa được sửa chữa) do không tiếp được sóng của các đài; không rõ nguyên nhân; do mạng chập chờn, cháy Sim; bên cạnh đó UBND một số xã chưa sát sao, đôn đốc đơn vị thi công sửa chữa, khắc phục sự cố của Đài CNTT- VT.

(Chi tiết theo biểu B2 gửi kèm)

3. Nhiệm vụ trong thời gian tới

3.1. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện:

Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo bộ phận quản trị cập nhật, vận hành Trang TTĐT và hệ thống Đài Truyền thanh thông minh của địa phương đảm bảo theo quy định.

Phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các Doanh nghiệp viễn thông sớm khắc phục, sửa chữa các cụm loa hỏng hoặc tín hiệu không ổn định để đài truyền thanh hoạt động có hiệu quả.

Tổng hợp, xây dựng báo cáo cấp huyện về kết quả rà soát các công trình tháp truyền thông tỉnh.

3.2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Tiếp tục chỉ đạo hoạt động của Trang TTĐT, hệ thống Đài truyền thanh có chất lượng và đúng quy định.

Cần sát sao, đôn đốc đơn vị thi công khắc phục, sửa chữa các cụm loa hỏng hoặc tín hiệu không ổn định.

Thường xuyên tuyên truyền, thu hút được nhiều người tham gia truy cập, khai thác thông tin trên Cổng/Trang TTĐT của huyện và địa phương.

Thực hiện nghiêm túc công tác thông tin báo cáo về thực trạng, nguyên nhân chưa khắc phục được những hạn chế trong công tác quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng VH&TT; TTVH-TT-DL&TT huyện;
- Cty Viettel; Cty CP CN Bắc Việt;
- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện;
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, VH TT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Ngô Đức Sáu

